

-สำเนา-

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน
สมัยประชุม วิสามัญ สมัยที่ ๒ (ครั้งที่ ๑)ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

ผู้เข้าประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายศุภชัย พันธุ์ไชย	ประธานสภา อบต.ดอนมัน	ศุภชัย พันธุ์ไชย	
๒	นายบุญทา จุ่มเกษ	รองประธานสภา อบต.ดอนมัน	บุญทา จุ่มเกษ	
๓	นายมานพ บุโธสง	สมาชิกสภา อบต.ดอนมัน ม.๑	มานพ บุโธสง	
๔	นายรวย พวงกลาง	สมาชิกสภา อบต.ดอนมัน ม.๑	รวย พวงกลาง	
๕	นางทองใบ แยมลอย	สมาชิกสภา อบต.ดอนมัน ม.๒	ทองใบ แยมลอย	
๖	นายแสน ประดิษฐ์จา	สมาชิกสภา อบต.ดอนมัน ม.๒	แสน ประดิษฐ์จา	
๗	นางทองมา เสนอกลาง	สมาชิกสภา อบต.ดอนมัน ม.๓	ทองมา เสนอกลาง	
๘	นางพรรณี ทอนไธสง	สมาชิกสภา อบต.ดอนมัน ม.๓	พรรณี ทอนไธสง	
๙	นายสัมฤทธิ์ คำยาง	สมาชิกสภา อบต.ดอนมัน ม.๔	สัมฤทธิ์ คำยาง	
๑๐	นายไพบูรณ์ ไสรัมย์	สมาชิกสภา อบต.ดอนมัน ม.๔	ไพบูรณ์ ไสรัมย์	
๑๑	นางเกศกัลยา จันทิชัย	สมาชิกสภา อบต.ดอนมัน ม.๕	เกศกัลยา จันทิชัย	
๑๒	นายธีรพล โพธิจักร	สมาชิกสภา อบต.ดอนมัน ม.๖	ธีรพล โพธิจักร	
๑๓	นายวิโรจน์ วรรณกัมมิโก	สมาชิกสภา อบต.ดอนมัน ม.๗	วิโรจน์ วรรณกัมมิโก	
๑๔	นายแรม คุ่มกลาง	สมาชิกสภา อบต.ดอนมัน ม.๘	แรม คุ่มกลาง	
๑๕	นายสุรชัย สาโสภา	สมาชิกสภา อบต.ดอนมัน ม.๘	สุรชัย สาโสภา	
๑๖	นายจิรณะ บุญเกิด	สมาชิกสภา อบต.ดอนมัน ม.๙	จิรณะ บุญเกิด	
๑๗	นายสุบรรณ มโนรมย์	สมาชิกสภา อบต.ดอนมัน ม.๑๐	สุบรรณ มโนรมย์	
๑๘	นายอภินันท์ มโนรมย์	สมาชิกสภา อบต.ดอนมัน ม.๑๐	อภินันท์ มโนรมย์	
๑๙	นายอุทัย สุวิชา	เลขานุการสภา อบต.ดอนมัน	อุทัย สุวิชา	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางเรืองอุไร มาตย์นอก	ผอ.กองคลัง รก.ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ดอนมัน	เรืองอุไร มาตย์นอก	
๒	นางประภาภรณ์ โนนม่วง	หัวหน้าสำนักปลัด	ประภาภรณ์ โนนม่วง	
๓	นายภัทร วงษ์ละคร	ผู้อำนวยการกองช่าง	ภัทร วงษ์ละคร	
๔	นางพิชญอร คูตระกูล	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	พิชญอร คูตระกูล	

๕	นางบัวริน ฤทธิพิษ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	บัวริน ฤทธิพิษ	
๖	นางช่อพิกุล จอดนอก	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ช่อพิกุล จอดนอก	
๗	นางสาวอังคณา สียางนอก	ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร	อังคณา สียางนอก	
๘	น.ส.ไพโลักษณ์ ศักดิ์ภัทรกุลชัย	นักพัฒนาชุมชน	ไพโลักษณ์ ศักดิ์ภัทรกุลชัย	
๙	นายคมเพชร สุปะมา	นักจัดการงานทั่วไป	คมเพชร สุปะมา	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อถึงกำหนดเวลานัดประชุม เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้มาประชุมที่ได้ลงชื่อไว้ เมื่อครบองค์ประชุม ได้ให้สัญญาณเสียงเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เข้าห้องประชุม และนั่งตามเก้าอี้ที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ แยกต่างหากจากที่ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุม

นายอุทัย (เลขานุการสภา) วันนี้ เป็นการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ บัดนี้

มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน เข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ซึ่งเป็นไปตามมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม ผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ ครับ

นายศุภชัย (ประธานสภา) ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน คณะผู้บริหาร

หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ โครงการจิตอาสาช่วยปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้, ผู้ด้อยโอกาส บ้านช่องแมวหมู่ที่ ๒

นายศุภชัย (ประธานสภา)

ตามที่กิ่งกาชาดอำเภอประทายได้ช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านและสร้างห้องน้ำในเขตพื้นที่อำเภอประทาย นั้น ตำบลดอนมัน ได้รับการช่วยเหลือ ๑ ราย คือนางสมนึก นกโพธิ์ ๓๙ หมู่ที่ ๒

ได้รับการช่วยเหลือซ่อมแซมบ้าน งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์

โดยได้ดำเนินการไปแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้

ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่านที่ได้ร่วมกับกิจอาสาตำบลดอนมัน

ในการร่วมมือร่วมใจ ช่วยเหลือก่อสร้างบ้าน จนงานสำเร็จด้วยดี

ที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒ โครงการจิตอาสาช่วยปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้, ผู้ด้อยโอกาส บ้านคอกหมู หมู่ที่ ๑๐

นายศุภชัย (ประธานสภา) สำหรับการปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้, ผู้ด้อยโอกาส บ้านคอกหมู หมู่ที่ ๑๐

ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านพ่อนภดล รุ่งประเสริฐ ได้รับการช่วยเหลือ ๑ ราย คือ นายสุวิน

ยี่จ้อหอ บ้านเลขที่ ๙๐ หมู่ที่ ๑๐ ได้รับการช่วยเหลือ ซ่อมสร้างบ้าน งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท

จะดำเนินการในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ซึ่งในการนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการโครงการจิตอาสา เพื่อช่วยเหลือในการ ซ่อมสร้างบ้าน

จึงขอเรียนเชิญสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่าน เข้าร่วมกับ จิตอาสา

และประชาชนที่มีจิตอาสา ร่วมมือร่วมใจ ในการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ นายสุวิน ยี่จ่อหอ ที่บ้านคอกหมู หมู่ที่ ๑๐ ในวันดังกล่าวด้วย

ที่ประชุม

รับทราบ

๑.๓ โครงการจิตอาสาช่วยปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้, ผู้ด้อยโอกาส บ้านหนองยาง หมู่ที่ ๖

นายศุภชัย (ประธานสภาฯ) สำหรับการปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้, ผู้ด้อยโอกาส บ้านหนองยาง หมู่ที่ ๖ นางเมาะ หุ่งไธสง นั้น อยู่ระหว่างการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

จากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดนครราชสีมา

ซึ่งงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท หากโครงการได้รับอนุมัติ

ก็ขอความร่วมมือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

ทุกท่านร่วมแรงร่วมใจกับจิตอาสาตำบลดอนมันในการซ่อมสร้างบ้านต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

นายศุภชัย (ประธานสภาฯ) ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ได้มีการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ซึ่งรายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่านแล้ว ขอให้ทุกท่านตรวจรายงานการประชุมด้วยครับ หากมีข้อความใดที่ยังไม่สมบูรณ์ หรือจะแก้ไขเพิ่มเติมก็ขอเชิญเสนอต่อที่ประชุม เพื่อขอมติให้แก้ไขเพิ่มเติม หากไม่มี ขอมติรับรองครับ

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

๓.๑ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กองช่าง) การกั้นเงินกรณีมีหนี้ผูกพัน

๑) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านโนนสมบูรณ์-กุดปลาหมอ) บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๗

นายศุภชัย (ประธานสภาฯ) ขอเรียนเชิญผู้บริหาร ชี้แจงรายละเอียดครับ

นางเรืองอุไร (นายก อบต.) เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ดิฉันนางเรืองอุไร มาตย์นอก ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

ตามที่เสนอขอมติเพื่อขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีรายการที่ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณดังนี้

กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านโนนสมบูรณ์-กุดปลาหมอ)

บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๗ งบประมาณ ๒๔๔,๐๐๐ บาท

คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง

ข้อความเดิม เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย เป็นไปตามแบบมาตรฐานหรือตามแบบที่ อบต.ดอนมัน กำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๔) หน้า ๑๐๒ ลำดับที่ ๔๙ (เริ่มต้นจากบ้านโนนสมบูรณ์ ไป กุดปลาหมอ)

ข้อความใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย เป็นไปตามแบบมาตรฐานหรือตามแบบที่ อบต.ดอนมัน กำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๔) หน้า ๑๐๒ ลำดับที่ ๔๙ (เริ่มต้นจากกุดปลาหมอ ไป บ้านโนนสมบูรณ์)

การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงครั้งนี้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๙ บัญญัติว่า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

จึงขอให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

ได้พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

นายศุภชัย (ประธานสภาฯ) มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ

ถ้าไม่มีท่านใดสอบถามผมจะขอมติที่ประชุมขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ถ้าเห็นด้วยให้ยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม	มีมติอนุมัติ	๑๔	เสียง
	ไม่อนุมัติ	๐	เสียง
	งดออกเสียง	๑	เสียง

นายศุภชัย (ประธานสภาฯ) ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

ที่ประชุม รับทราบ

๔.๒ การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

นายศุภชัย (ประธานสภาฯ) ขอเรียนเชิญผู้บริหาร ชี้แจงหลักการและเหตุผล ญัตติจ่ายขาดเงินสะสมครับ

นางเรืองอุไร (นายก อบต.) เรียน ท่านประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดอนมัน ดิฉัน นางเรืองอุไร

มาตย์นอก ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ขอเสนอหลักการและเหตุผล ขอจ่ายเงินสะสม ดังนี้

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๑๖๕ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่องการ ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการกำหนดมาตรการหลายมาตรการ เช่นการใช้จ่ายภาครัฐโดยเฉพาะงบลงทุนเศรษฐกิจฐานรากด้านการเกษตร การท่องเที่ยว การลงทุน และได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะ

ม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และสามารถนำเงินสะสมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล จึงได้กำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ๕ ด้าน ประกอบด้วย ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๒. ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ๓. ด้านเศรษฐกิจและสังคม ๔. ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว และ ๕. ด้านการศึกษา และอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๘๙/๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อนุ มั ตี ย ก เ ว้ น ให้ องค์กร ป ก ครอบ ง ส่วน ท้อง ถิ่น สามารถนำเงินสะสมไปใช้ในการดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวได้ โดยยกเว้นการกันเงิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๘๙ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณากันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน และกรณี มี สาธารณ ภัย เกิดขึ้น ตาม ความ จำ เป็ น โดยคำนึงถึงสถานะการเงินการคลัง และต้องเสนอโครงการเพื่อจ่ายเงินสะสมต่อสภาภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เท่านั้น

ที่ประชุม

รับทราบ

นายศุภชัย (ประธานสภาฯ) ตามที่ผู้บริหารได้ชี้แจง หลักการ และเหตุผล ให้กับสมาชิกได้รับทราบ และ รายละเอียด ตาม เอก ส าร ที่ แจ ก ให้ ทุก ท่ า น ไป แ ล้ ว นั้น ให้สมาชิกได้ตรวจดูว่าโครงการแต่ละโครงการถูกต้องหรือไม่ ในการพิจารณาโครงการและการลงมตินั้นจะลงมติทีเดียว ทั้ง ๑๘ โครงการเลยก็ได้ หรือจะลงมติแต่ละโครงการก็ได้เพื่อความชัดเจนในโครงการนั้นๆ ขอให้สมาชิกเสนอ ครับ

นายมานพ ส.อบต.ม.๑ ผ ม ขอ เสน อ ให้ พิจา รณ า ไป ที่ ละ โคร ง การ เพื่อจะ ได้ ตรวจสอบ ว่า แต่ละ โคร ง การ นั้น ถูก ต้อง หรือ ไม่ แล้ว ค่อย ไป ขอ มติ อนุมัติ พร้อม กัน ทั้ง ๑๘ โคร ง การ ครั บ

นาย ศุภ ชัย (ประธา นสภาฯ) มี ท่ าน ไต จะ เสน อ เป็ น ย่ าว อี ก หรือ ไม่ ครั บ หาก ไม่ มี ถี อ ว่า ส มา ชิก เห็น ชอบ ให้ พิจา รณ า ไป ที่ ละ โคร ง การ เพื่อ จะ ได้ ตรวจสอบ ว่า แต่ละ โคร ง การ นั้น ถูก ต้อง หรือ ไม่ แล้ว ไป ขอ มติ อนุมัติ พร้อม กัน ทุก โคร ง การ เมื่ อ พิจา รณา ทุก โคร ง การ แล้ว เสร็ จ

ที่ ประชุม รับทราบ

นายศุภชัย (ประธานสภาฯ) สำหรับรายละเอียดเชิญผู้บริหารชี้แจงต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมันครับ

นางเรืองอุไร (นายก อบต.) เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ขออนุญาตนำเรียนตามลำดับดังนี้

๑) โครงการก่อสร้างถนนคสล. (สายสามแยกปู้ตา -บ้านนายพูน ต่านนา - ถนนท้ายหมู่บ้าน) บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ ๑

- ดำเนินการก่อสร้างถนนคสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง เป็นไปตามแบบมาตรฐาน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๓๖๐,๐๐๐ บาท

๒) โครงการก่อสร้างถนนคสล. (สายบ้านนางหอย มูลติปฐุม -ที่นายนายดั่ง กลางสวัสดิ์) บ้านช่องแมว หมู่ที่ ๒

- ดำเนินการก่อสร้างถนนคสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง เป็นไปตามแบบมาตรฐาน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๒๙๐,๐๐๐ บาท

๓) โครงการก่อสร้างถนนคสล. (สายบ้านปลักแรด -เขตตำบลละหานปลาค้าว) บ้านปลักแรด หมู่ที่ ๓

- ดำเนินการก่อสร้างถนนคสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง เป็นไปตามแบบมาตรฐาน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๔๖๐,๐๐๐ บาท

๔) โครงการก่อสร้างถนนคสล. (สายบ้านนายจ่อง เหล่าบุญ -บ้านนางสำรอง พันธุ์พานิชย์) บ้านดอนสั้น หมู่ที่ ๔

- ดำเนินการก่อสร้างถนนคสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๕๕ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง เป็นไปตามแบบมาตรฐาน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๒๗๓,๐๐๐ บาท

๕) โครงการก่อสร้างถนนคสล. (สายข้างวัดไปบ่อขยะ) บ้านโนนเขวา หมู่ที่ ๕

- ดำเนินการก่อสร้างถนนคสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง เป็นไปตามแบบมาตรฐาน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๓๖๐,๐๐๐ บาท

๖) โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก (สายบ้านหนองยาง-บ้านดอนใหญ่) บ้านหนองยาง หมู่ที่ ๖

- ดำเนินการ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๑๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า ๑,๒๓๐ ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุก ๑๕๙.๙๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.ดอนมัน กำหนด งบประมาณ ๑๒๗,๐๐๐ บาท

๗) โครงการขุดลอกคลองไส้ไก่ (จากบ้านหนองยาง -คลองอีสานเขียว) บ้านหนองยาง หมู่ที่ ๖

- **สภาพเดิม** กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๑๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร
- ขุดลอกคลองให้ได้ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๑๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร (รวมความลึกเดิม) ดินขุดจำนวน ๓,๑๘๗ ลูกบาศก์เมตร วางท่อข้ามคลองอีสานเขียว ขนาด \varnothing ๑.๐๐ เมตร ๑ แถว ๆ ละ ๑๐ ท่อน พร้อมยาแนวแนวรอยต่อให้เรียบร้อย ถมดินหลังท่อ ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สูง ๓ เมตร ดินถม จำนวน ๓๖๐ ลูกบาศก์เมตร เสริมท่อ \varnothing ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒ ท่อน รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ดอนมันกำหนด งบประมาณ ๑๕๗,๐๐๐ บาท

๘) โครงการก่อสร้างถนนคสล. (สายจากบ้านโนนสมบูรณ์ถึง หนองกุดปลาหมอ)

บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๗

- ดำเนินการก่อสร้างถนนคสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๙๘ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๙๓ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง เป็นไปตามแบบมาตรฐาน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๔๓๐,๐๐๐ บาท

๙) โครงการขุดลอกคลองสายศาลปู่ตา บ้านช่องแมว - หนองกุดปลาหมอ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๗

- **สภาพเดิม** กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร
- ขุดลอกคลองให้ได้ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร (รวมความลึกเดิม) ดินขุดจำนวน ๖,๒๑๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ดอนมัน กำหนด งบประมาณ ๒๒๐,๐๐๐ บาท

๑๐) โครงการก่อสร้างถนนคสล. (สายบ้านดอนใหญ่-คลองอีสานเขียว) บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ ๘

- ดำเนินการก่อสร้างถนนคสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๓ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๙๒ ตารางเมตร ดินถมคันทางช่วงเป็นหลุมเป็นบ่อ หน้าเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร จำนวน ๙๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ไม่มีไหล่ทาง เป็นไปตามแบบมาตรฐาน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๓๑๙,๐๐๐ บาท

๑๑) โครงการก่อสร้างถนนคสล. (สายคุ้มดอนสวรรค์) บ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ ๙

- ดำเนินการก่อสร้างถนนคสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๖ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๔๔ ตารางเมตร วางท่อ คสล. \varnothing ๐.๓๐ เมตร ๑ แถว จำนวน ๕ ท่อน ไม่มีไหล่ทาง เป็นไปตามแบบมาตรฐาน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๓๒๘,๐๐๐ บาท

๑๒) โครงการก่อสร้างถนนคสล. (สายที่สวนนายสำรวย ทุลโธสง-ที่สวนนายแสงมณี อุทะกะ) บ้านคอกหมู หมู่ที่ ๑๐

- ดำเนินการก่อสร้างถนนคสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร วางท่อ คสล. Ø ๐.๓๐ เมตร ๑ แถว จำนวน ๖ ท่อน ไม่มีไหล่ทาง เป็นไปตามแบบมาตรฐาน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๓๖๒,๐๐๐ บาท

๑๓) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.(สายสี่แยก รร.สระประดู่-ที่สวนนายแสงมณี อุทะกะ) บ้านคอกหมู หมู่ที่ ๑๐

- ดำเนินการก่อสร้างถนนคสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๗๕ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง เป็นไปตามแบบมาตรฐาน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๑๗๐,๐๐๐ บาท

๑๔) โครงการขุดลอกคลองไส้ไก่จากหนองโจน -คลองอีสานเขียว บ้านดอนสัน หมู่ที่ ๔

- สภาพเดิม กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร

- ขุดลอกคลองให้ได้ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ดินขุดจำนวน ๓,๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๓ จุด จำนวน ๓๖ ท่อน จุดที่ ๑ จำนวน ๖ ท่อน จุดที่ ๒ จำนวน ๑๒ ท่อน จุดที่ ๓ จำนวน ๑๘ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อให้เรียบร้อย และตาดคอนกรีตหน้า หลัง ท่อในจุดที่ ๒ และจุดที่ ๓ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ดอนมันกำหนด งบประมาณ ๒๑๐,๐๐๐ บาท

๑๕) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น

(สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)

- ก่อสร้างฐานค้ายกล SPIDER MAN และฐาน เรือสลัดลิ่ง รวมจำนวน ๒ ฐาน จำนวน ๒ ศูนย์ ๆ ละ ๑๗๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๔๐,๐๐๐ บาท

๑๖) โครงการก่อสร้างฝายประตูเปิด-ปิดน้ำ หนองช่องแมว บ้านช่องแมว หมู่ที่ ๒

- ดำเนินการ ก่อสร้างประตูระบายน้ำ (บานระบายเหล็กพวงมาลัยมือหมุนเปิด-ปิด) อุปกรณ์ครบชุด พร้อมวางท่อ คสล. Ø ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน งบประมาณ ๑๐๙,๐๐๐ บาท

๑๗) โครงการก่อสร้างฝายประตูเปิด-ปิดน้ำคลองอีสานเขียว บ้านหนองยาง หมู่ที่ ๖

- ดำเนินการ ก่อสร้างประตูระบายน้ำ (บานระบายเหล็กพวงมาลัยมือหมุนเปิด-ปิด) อุปกรณ์ครบชุด พร้อมวางท่อ คสล. Ø ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน งบประมาณ ๑๑๒,๐๐๐ บาท

๑๘) โครงการปรับปรุงลานกีฬา/สนามกีฬาเอนกประสงค์ อบต.ดอนมัน

- ดำเนินการ ๑. สนามวอลเลย์บอล กว้าง ๑๓ เมตร ยาว ๒๒ เมตร

๒. สนามตระกร้อ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๘ เมตร

๓. สนามเปตอง ๑ คอร์ท กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๘ เมตร

พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่าง ตามแบบที่ อบต.ดอนมัน กำหนด งบประมาณ ๑๙๘,๐๐๐ บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๔,๘๒๕,๐๐๐ บาท (สี่ล้านแปดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

จึงขอเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป

นายศุภชัย (ประธานสภาฯ) ตามที่ผู้บริหารได้ขอเสนอญัตติจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๑๘ โครงการ รวมงบประมาณ ๔,๘๒๕,๐๐๐ บาท ขอให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาตามเอกสารรายละเอียดที่อยู่ในมือท่าน อีกครั้งหนึ่งนะครับ หากมีข้อสงสัย ให้สอบถามผู้บริหารเพิ่มเติม ได้

ที่ประชุม รับทราบ และพิจารณาตามควรแก่เวลา

นายศุภชัย (ประธานสภาฯ) หากไม่มีท่านใดสอบถามผมจะขอมติที่ประชุมขอความเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๑๘ โครงการ รวมงบประมาณ ๔,๘๒๕,๐๐๐ บาท เห็นด้วยให้ยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม

มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม	๑๔	เสียง
ไม่เห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม	๐	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง

นายศุภชัย (ประธานสภาฯ) ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๑๘ โครงการ งบประมาณ ๔,๘๒๕,๐๐๐ บาท

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มี

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๓๐ น.

(ลงชื่อ) อุทัย สุวิชา ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายอุทัย สุวิชา)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

(ลงชื่อ) ศุภชัย พันธไชย ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นายศุภชัย พันธไชย)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

เสนอ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ แล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงกัน จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) สมฤทธิ คำยาง
(นายสมฤทธิ คำยาง)
ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ

(ลงชื่อ) อภินันท์ มโนรมย์
(นายอภินันท์ มโนรมย์)
กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ

(ลงชื่อ) จีระณะ บุญเกิด
(นายจีระณะ บุญเกิด)
กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ

รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ /
๒๕๖๒ เมื่อ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ จึงได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้
เพื่อปิดประกาศรายงานการประชุมให้ประชาชนทั่วไปทราบ

(ลงชื่อ) ศุภชัย พันธุ์ไชย
(นายศุภชัย พันธุ์ไชย)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน